

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
LÊ THỊ CẨM TÚ

- Họ và tên: **LÊ THỊ CẨM TÚ**
- Sinh năm: 1983
- Quê quán: Ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- Nơi ở hiện nay: Ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam huyện Đức Hòa.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Trong suốt quá trình công tác của mình, dù ở cương vị nào tôi cũng thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác tại cơ quan, tôi sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện nhà; xem đó là trách nhiệm một người cán bộ công chức, nghĩa vụ một công dân cần phải làm đối với địa phương nơi tôi được giới thiệu ứng cử.

Trong quá trình công tác tôi còn có nhiều vấn đề quan tâm, nếu tôi trở thành đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tham gia giải quyết một số vấn đề như:

Thứ nhất, bản thân tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phát huy giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực chịu khó nghiên cứu học tập để có đủ trình độ năng lực, am hiểu sâu về tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự trong huyện và tỉnh Long An. Để thực hiện nhiệm vụ của người HĐND tỉnh có tâm và trách nhiệm trước cử tri đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân ở địa phương.

Thứ hai, tôi sẽ tiếp tục cùng với các đại biểu HĐND quan tâm đến đời sống của nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, gần nhất là cô bác cử tri huyện Đức Hòa. Thực hiện tốt các quy định về tiếp xúc cử tri lắng nghe đầy đủ những ý kiến đóng góp của cô bác cử tri, trả lời chất vấn và báo cáo đầy đủ những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của bản thân, phản ánh kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, những nguyện vọng của cô bác cử tri. Thật sự là cầu nối giữa nhân dân với Nhà nước, giám sát các cơ quan đơn vị trong việc triển khai thực hiện pháp luật và Nghị quyết của HĐND.

Thứ ba, bản thân cùng các cấp Hội chú trọng tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới, chống nạn bạo hành trong gia đình, xâm hại tình dục trẻ em gái; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Triển khai cuộc vận động phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch. Thực hiện cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững.

Thứ tư, cùng các cấp Hội tranh thủ các nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn vốn khác để giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Từng bước, hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ các chị em phụ nữ tiếp cận khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Phát huy truyền thống, đạo lý “Lá lành đùm lá rách”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, chăm lo cho gia đình nghèo, neo đơn, học sinh nghèo hiếu học, trẻ em nghèo khuyết tật, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Với tư cách là đại biểu nữ, tôi rất mong mình được góp tiếng nói của giới nữ đến cơ quan quyền lực cao nhất của cấp tỉnh, tôi sẽ góp sức cho việc thực hiện bình đẳng giới, tạo điều kiện cho giới nữ họ được sống bình đẳng, phát triển xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ phong tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”./.